



Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề

I. Đọc hiểu (3,0 điểm): *Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:*

*Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phạm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.*

*Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng*

(Trích *Tự sự*- Nguyễn Quang Vũ)

Câu 1: Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2: Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp điệp từ trong khổ thơ thứ nhất.

Câu 4: Từ văn bản trên, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 7 câu) trình bày suy nghĩ của mình về thông điệp có ý nghĩa nhất?

II. Làm văn (7,0 điểm): *Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ:*

*"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái "ngày xưa ngày xưa..." mẹ thường hay kể.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó..."*

(Trích *Đất Nước* – Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập một, NXB GDVN, 2012)

-----HẾT-----

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Câu	Nội dung	Điểm
1	Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật	0,5
2	Văn bản trên được viết theo thể thơ tự do	0,5
3	-Điệp từ : dù -Tác dụng: + Nhấn mạnh nội dung dù là sự vật hiện tượng gì, dù là ai, làm gì, có địa vị xã hội thế nào cũng phải thực hiện đúng sứ mệnh của mình, sống mạnh mẽ và trân trọng những điều nhỏ bé, bình thường. + Tăng sức biểu cảm, tạo nhạc điệu cho thơ và gây ấn tượng với người đọc	0,25 0,5 0,25
4	-Rút ra được 1 thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân có thể là: trân trọng những điều nhỏ bé, tự lập, sống lạc quan..... -Trình bày những suy nghĩ riêng, hợp lí về thông điệp đó - Đảm bảo yêu cầu hình thức: viết 1 đoạn văn khoảng 7 câu	0,25 0,5 0,25

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

STT	Nội dung	Điểm
1	Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: -Đủ 3 phần :Mở bài, Thân bài, Kết bài -Các phần đảm bảo chức năng, nhiệm vụ	0,5
2	Xác định đúng vấn đề nghị luận: Về đẹp nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ	0,5
3	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm hợp lí, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng -Giới thiệu khái quát về tác giả, về "Đất nước" và đoạn thơ - Cảm nhận về đẹp nội dung: Đất Nước bình dị mà thiêng liêng gắn với muôn mặt đời thường, với truyền thống văn hóa ngàn đời + Đất Nước có trong những câu chuyện ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể +Đất Nước bắt đầu từ những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc: tục ăn trầu, lối sống hiếu khách, trọng tình nghĩa, thủy chung; tục búi tóc sau đầu của người phụ nữ Việt; tục đặt tên con cháu nôm na, mộc mạc +Đất Nước lớn lên cùng truyền thống đánh giặc anh hùng +Đất Nước có trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng của mẹ cha + Đất Nước gắn với truyền thống sản xuất lúa nước của những người nông dân cần cù, chịu thương chịu khó	0,5 3,5

	-Khái quát đặc sắc nghệ thuật: Thể thơ tự do; ngôn ngữ giản dị; chất liệu văn hóa dân gian được sử dụng phong phú, sáng tạo, hiệu quả; kết hợp chính luận và trữ tình....	1,0
4	Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu: không sai quá 6 lỗi	0,5
5	Sáng tạo -Có cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn - Có những cảm nhận sâu sắc, mới mẻ	0,5

Người ra đề và đáp án:



Lê Hồng Giang